

Số: /BC-UBND

Trung Hội, ngày tháng 12 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về Công tác thanh niên năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**

Thực hiện công văn số: 7786/UBND - NV ngày 29/11/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. UBND xã Trung Hội báo cáo tình hình thực hiện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Xã Trung Hội là một xã nằm phía Nam Huyện Định Hóa, vùng giữa của huyện và là nơi giao nhau giữa tuyến tỉnh lộ 3C và 264, có diện tích 11,4 km<sup>2</sup>, Có tổng số 1408 hộ và 5388 nhân khẩu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hội tính đến ngày 25/10/2024 có 1047 thanh niên từ 16-30 tuổi. Thanh niên sinh hoạt thường xuyên là 206, đoàn viên sinh hoạt thường xuyên là 143; Toàn xã có 16 chi đoàn trong đó có 12 chi đoàn nông thôn, 03 chi đoàn trường học; 01 chi đoàn công an.

BCH Đoàn có 9 đồng chí, BTV 03 đồng chí, đồng chí Bí thư kiêm chủ tịch HĐĐ. Đồng chí Phó bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã.

Hầu hết đoàn viên trong xã có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của đoàn viên. Luôn có ý thức tự giác, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong các hoạt động phong trào cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai: Các văn bản đã ban hành chỉ đạo triển khai**

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Trung Hội xây dựng Kế hoạch triển khai về công tác quản lý Đoàn Thành Niên. Đoàn xã Trung Hội đã xây dựng chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, đề ra các mục tiêu giải pháp thực hiện.

##### **2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục (Các hình thức tuyên truyền).**

Song song với các hoạt động khác của địa phương thì công tác thanh niên luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao. Xã Trung Hội đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh, thực hiện ghi âm các văn bản chuyển thể thành file ghi âm để các xóm phát thanh, tuyên truyền qua các cuộc giao ban, hội nghị, tuyên truyền qua trang thông tin điện tử xã và mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng thanh thiếu niên tại cơ sở các thôn xóm, tuyên truyền lưu động được 02 cuộc với hơn 45 người tham gia.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, ngày 24/4/2021, Đoàn xã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền.

Đoàn thanh niên xã tập trung chỉ đạo sát sao trong công tác giáo dục cho Đoàn viên thanh niên, chú trọng đổi mới về nội dung và đa dạng về hình thức tổ chức. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiện toàn Ban chấp hành chi đoàn đúng thời gian quy định. Xây dựng và tổ chức các hoạt động lớn trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, rằm trung thu, ngày tựu trường, các hoạt động đại đoàn kết dân tộc và thực hiện chương trình mùa đông ấm, xuân tình nguyện.

### **3. Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên**

UBND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/5/2024 Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên; Gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND xã với thanh thiếu nhi năm 2024.

### **4. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.**

Tổ chức thanh niên xung phong hiện tại có 16 người, trong đó: hưởng Bảo hiểm y tế là 8 người, hưởng theo Quyết định 40 của chính phủ là 5 người, 3 người hưởng chế độ tuất.

### **5. Thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên liên quan đến lĩnh vực quản lý của địa phương.**

Công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng, tham mưu cho chính quyền địa phương.

Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân và Hội Cựu thanh niên xung phong trong công tác TN.

## **6. Bố trí nguồn lực thực hiện**

Mọi hoạt động triển khai tại địa phương do Đoàn thanh niên xã triển khai và tổ chức các hoạt động.

Thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên do công chức Văn hóa thực hiện.

## **7. Báo cáo chương trình đối thoại với thanh niên**

Gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND xã với thanh, thiếu nhi năm 2024 trên địa bàn xã Trung Hội.

UBND xã Đã xây dựng kế hoạch và Tổ chức 01 buổi đối thoại với thanh niên; Tại Hội nghị đối thoại các đồng chí đoàn viên, thanh niên trao đổi, đối thoại với chủ tịch UBND xã về một số nội dung: Giải quyết việc làm cho thanh niên, nhu cầu vay vốn, nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác thanh niên ở cấp xóm. Sau Hội nghị đối thoại đã được các đoàn viên, thanh niên phấn khởi, đồng tình, nhất trí cao trước nội dung trả lời đối thoại của Đ/c Chủ tịch UBND xã.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những mặt đã đạt được**

Ủy ban nhân dân xã không bỏ trí công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên mà phân công, bố trí công chức Văn hóa kiêm nhiệm làm công tác thanh niên theo quy định. Đã đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên góp phần quan trọng cho việc ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch.

Ủy ban nhân dân phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên xã tổ chức thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến thanh niên và phối hợp với các ngành, lĩnh vực, hội, đoàn thể xã thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể góp phần tạo ra nhiều cơ chế, chính sách, hoạt động phong trào thiết thực góp phần chăm lo cho thế hệ thanh niên ngày càng phát triển.

### **2. Tồn tại, hạn chế.**

UBND xã thực hiện việc bố trí 01 công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại đơn vị. Tuy nhiên, ngoài việc phụ trách công tác quản lý về thanh niên công chức còn phải kiêm nhiệm thêm các mảng công tác khác, nên công tác thanh niên thực hiện còn chưa đạt hiệu quả cao.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025**

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; Kế hoạch giai đoạn về công tác thanh niên.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

4. Đẩy mạnh năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

7. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tổ chức cho thanh niên tham gia phong trào vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của đơn vị xã Trung Hội./.

***Nơi nhận:***

-Phòng Nội vụ huyện Định Hóa;

-Lưu: VP.

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Phương Thái**